

มาตรการและประเด็นความรู้ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของตัวชี้วัด (PIRAB)
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
 และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
 รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖)

กลยุทธ์PIRAB	มาตรการ	เหตุผลประกอบ ในการกำหนดมาตรการ	ความรู้/ประเด็นความรู้	เหตุผลประกอบในการกำหนดความรู้/ ประเด็นความรู้
Partnership (P)	สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำคลังข้อมูลวิชาการและผลงานทางวิชาการ	การสร้างการมีส่วนร่วมจะช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการจัดการระบบคลังข้อมูลวิชาการและผลงานวิชาการของหน่วยงาน	ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานคลังและพัสดุ	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานคลังและพัสดุ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
Regulation (R)	เสริมสร้างความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานคลังและพัสดุ	เพื่อให้บุคลากรของกรมอนามัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสนใจ มีความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานคลังและพัสดุ	ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานคลังและพัสดุ	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานคลังและพัสดุ
Advocacy (A)	สื่อสารคลังข้อมูลวิชาการและผลงานวิชาการของหน่วยงาน	เพื่อให้บุคลากรของกรมอนามัยและผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ	ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานคลังและพัสดุ	เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานคลังและพัสดุ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Building Capacity (B)	เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรของกรมอนามัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง	การทบทวนข้อมูลวิชาการและผลงานวิชาการ พบว่า ข้อมูลที่ใช้เพื่อการดำเนินงานอยู่ในสภาพกระจัดกระจาย ขาดการเก็บรวบรวมอย่างเหมาะสม การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน การเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และการกำหนดหัวข้อบนเว็บไซต์ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา	ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานคลังและพัสดุ	ให้เกิดโอกาสและสร้างการเรียนรู้แก่บุคลากรของกรมอนามัยอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ตอบสนองเป้าหมายของกรมอนามัย